



## นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน ในการเปิดการจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 30 มีนาคม 2566

ณ ห้องประชุมริเวอร์โรน 1-2 ชั้น 9 โรงแรมริเวอร์โรนเพลส โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

\*\*\*\*\*

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์



ทางเลือก เป็นประธานในการเปิดการจัดอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีนางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมริเวอร์โรน 1-2 ชั้น 9 โรงแรมริเวอร์โรนเพลส โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

การอบรมดังกล่าว ดำเนินงานตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เข้ามามีบทบาท

ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของแต่ละระดับบริการ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มสาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate Care) หรือผู้ป่วยระยะกลางในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อช่วยเติมเต็มระบบบริการให้มีความสมบูรณ์ ลดช่องว่างที่ขาดหายไป ระหว่างการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในสาขาต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมองและอุบัติเหตุต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งแพทย์แผนไทยนับเป็นส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพของระบบบริการสุขภาพ ที่มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพในการร่วมดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และส่งเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แพทย์แผนไทยสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีในการช่วยแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อเล็ก เช่น มุมปากตก กลืนลำบาก เป็นต้น และยังมีมีการนำการนวดกดจุดสะท้อนเท้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ เข้ามาเสริมและที่สำคัญจะได้เรียนรู้จากตัวอย่างการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้แพทย์แผนไทยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการ จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มารับบริการ ต่อไป

ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 150 และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting : Zoom Cloud Meeting) จำนวน 600 คน โดยมีการจัดอบรมในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมริเวอร์โรัน์ 1-2 ชั้น 9 โรงแรมริเวอร์โรัน์เพลส โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย





